



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567 มีมติอนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของบัญชี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร มาประกาศเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 10 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ประกอบกับ มติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567 จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก โดยเป็นไปตามความสมัครใจของผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 1 ราย โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

1. การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัว ในวันที่ 27 ธันวาคม 2567 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด ถนนเทวภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2567

2. การบรรจุและแต่งตั้ง จะใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นี้เป็นหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับที่ ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดที่ขึ้นบัญชีไว้ตามประกาศนี้ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีดังต่อไปนี้

- 2.1 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว
- 2.2 ขอสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง
- 2.3 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามกำหนด
- 2.4 ไม่มาจรับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันที่กำหนดได้

กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สอบแข่งขันได้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครของประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร จะไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือหากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว จะถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีแล้วจะถูกยกเลิกบัญชีเดิม

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2567

(นางธัญลักษณ์ เกียรติกุลไทย)

อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. 2567)

กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก เคมี

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ลำดับที่สอบแข่งขันได้ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร เจ้าของบัญชี	หมายเหตุ
1	231130026	นางสาวเรียมภัทรา หล้าเพชร	12	ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2567

